
 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลตะกุด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 

วันพฤหัสบดีที่  9  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 
  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลตะกุด   
------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 1.นายบุญเรือง  แสงสว่าง  ประธานสภาเทศบาล 
 2.นายอนุรักษ์  ค ายัง   รองประธานสภาเทศบาล 
 3.นายสมหมาย  พวงกุหลาบ  เลขานุการสภาเทศบาล 

4.นายบุญลือ  เพ็ชรสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 5.นายบุญลา  ทวีมังสะ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 6.นายนริส  ภู่ทองอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 7.นางอุดมทรัพย์  แสนรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 8.นายเวชยันต ์  เพียรพิทยากุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
 9.นายวีระ  สินพรหม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 10.นายวิรัตน ์  เรืองค า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 11.นายปรีชา  แก้วปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
   
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 1. นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ  นายกเทศมนตรีต าบลตะกุด 
 2. นายวสันต์  พวงกุหลาบ  รองนายกเทศมนตรีต าบลตะกุด 
 3. ร.ต.สมหมาย  คงโพธิ์ทอง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 4. พ.ท.สุชาต ิ  ก าเหนิดสิงห์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 5. นายศราวุธ   แป้นข า    ปลัดเทศบาล 
 6. นายยุทธนา  ใจดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 7. นางสมสุข  ฐานะวร   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 8. นายเฉลิมพล  ศรีทอง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 9. นางสงกรานต์  จีนบัว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 10. นางศศิพจมาน ทิพโรจน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย  
 11. นางทิพวรรณ สาตร์โสภา  ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
 12. นางพัฒนวดี  เที่ยงธรรม  ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 13.นายประจวบ  คงสมปราชญ์  ลูกจ้างประจ า 
 14. นางสิริพร  ศรีเปรม   คนงานทั่วไป 
 
 
 
 



[๒] 
 

 เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลตะกุด นับจ านวนผู้เข้าประชุมแล้ว ปรากฏดังนี้ 
  สมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด จ านวน  11 คน 
  มาประชุม   จ านวน            11 คน 
  ลา    จ านวน             - คน 
  ไปราชการ   จ านวน    - คน 
  ขาด    จ านวน             - คน 

นายสมหมาย  พวงกุหลาบ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เจ้าหน้าที่ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตะกุด  
เลขานุการสภาเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติเข้าห้องประชุม  และเชิญนายบุญเรือง  

แสงสว่าง ประธานสภาเทศบาลต าบลตะกุด จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย น า
กล่าวสวดมนต์ กล่าวเปิดประชุม และเริม่ประชุมตามระเบียบวาระ   

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  - ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  7 มิถุนายน  2561   

ประธานสภาเทศบาล          วาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลตะกุด สมัย  
   สามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2561  ขอ

เชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจดูรายงานประชุมพร้อมๆกัน มีผู้ใดจะแก้ไข
หรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม ถือว่าที่
ประชุมรับรอง 

 ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561    

ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 
    วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาเทศบาล ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
 งบประมาณ พ.ศ. 2562  ที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกไปล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญคณะ

ผู้บริหารแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562  เชิญครับ  

นายสมศักดิ์  พวงกุหลาบ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอมอบให้รอง 
    นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี นายวสันต์ พวงกุหลาบ เป็นผู้แถลงงบประมาณ 
  

นายวสันต์ พวงกุหลาบ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายวสันต์  
รองนายกเทศมนตรี พวงกุหลาบ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้แถลงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ตั้ง
งบประมาณทั้งรายรับ และรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 45,000,000.- บาท เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีโครงการที่จะต้องด าเนินการมากขึ้น และคาดว่าจะ
มีรายรับเพ่ิมมากขึ้นจากหมวดภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยพิจารณาจากมีหน่วย
ธุรกิจเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ เช่น โรงแรม 2 แห่ง,ปั้มน้ ามัน เป็นต้น ท าให้ต้องตั้ง
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งบประมาณมากกว่าปีที่แล้ว และเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในมีความ
เจริญก้าวหน้า บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
องค์กรปกครองท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลตะกุด (พ.ศ.2561-2564)  ดังนี้ 

 

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลต าบลตะกุด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาลต าบลตะกุดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นใน

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลตะกุด จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจน หลักการและแนวนโยบาย
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้   

 1. สถานะการคลัง 
        1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
     ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.  2561  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
       1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   27,672,090.79 บาท 
       1.1.2  เงินสะสม  จ านวน 12,080,379.66   บาท 
       1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน   11,426,155.87   บาท 
       1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้เบิกจ่าย 
       จ านวนโครงการ  0  โครงการรวม   0   บาท 
       1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  4    
     โครงการ รวม 392,831.00 บาท 
         1.2  เงินกู้คงค้าง    จ านวน   10,757,401.82  บาท 

2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2561 

         (1) รายรับจริงทั้งสิ้น   31,677,957.56   บาท  ประกอบด้วย 
     หมวดภาษีอากร      3,357,601.15  บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     508,200.65 บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           170,898.89  บาท 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ 1,162,053.00  บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        116,750.00  บาท 
     หมวดรายได้จากทุน         0.00  บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร       15,373,356.87      บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       10,989,097.00      บาท 
         (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 79,800.00  บาท 
         (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  23,620,233.51   บาท  ประกอบด้วย 
      งบกลาง                   4,305,748.00      บาท 
      งบบุคลากร            8,828,075.00 บาท 
      งบด าเนินการ            7,574,010.12         บาท 
      งบลงทุน            1,992,838.00 บาท 
      งบรายจ่ายอื่น            0.00          บาท 
      งบเงินอุดหนุน               919,560.11 บาท 
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           (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์             
           79,800.00      บาท 
           (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   
           จ านวน    0.00 บาท 
           (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   0.00 บาท  
 

เทศบาลต าบลตะกุด ตั้งประมาณการรายรับ -รายจ่าย  ในปี 2562 ทั้งสิ้น    
45,000,000   บาท  

     

สาระส าคัญของงบประมาณได้ตั้งรับและตั้งจ่ายไว้ตามกฎหมายระเบียบ  
 ข้อบังคับ และค าสั่งกระทรวงมหาดไทยถูกต้องแล้ว ด้วยความระมัดระวัง  
 ประหยัด และรอบคอบ ดังนั้น จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือสภาเทศบาลต าบลตะกุดได้พิจารณาให้ 
 ความเห็นชอบต่อไป 

  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือไม่ เชิญครับ  

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขออภิปราย กระผมจะขอมติทีป่ระชุม 
 ผู้ใดเห็นชอบในวาระท่ี 1 ชั้นรับหลักการ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
(เวลา 09.30 น.)   รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  ( เห็นชอบ 10 เสียง, ประธานงด 
  ออกเสียง ) 
ประธานสภาเทศบาล   ผมขอประกาศว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีพ.ศ. 2562 โดยเห็นชอบ 10 เสียง  ประธานงด

ออกเสียง เมื่อสภาเทศบาลต าบลตะกุดมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ . 2562  แล้ ว  ต่ อ ไปจะต้องส่ งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 54 วรรค 3 “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มี
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน” ในการนี้จึงขอน าปรึกษาที่ประชุม
สภาแห่งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
ว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน ขอเชิญสมาชิกได้เสนอครับ 

นายวีระ  สินพรหม เรียนท่านประธาน กระผมขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ร่างเทศบัญญัติ จ านวน 3 คน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอื่นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562  จ านวน 3  คน 

ประธานสภาเทศบาล ในล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญครับ 

นายวิรัตน์  เรืองค า เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายวิรัตน์ เรืองค า สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เทศบาล เขต 2  ขอเสนอ นางอุดมทรัพย์ แสนรัตน์ เป็นกรรมการคนที่ 1  คะ  

มีผู้รับรอง  2 คน  
1.นายบุญลือ   เพ็ชรสิงห์      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2.นายสมหมาย  พวงกุหลาบ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอกรรมการคนที่ 1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าได้รับเลือก 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
นางอุดมทรัพย์  แสนรัตน์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางอุดมทรัพย์  แสนรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นายวิรัตน์  เรืองค า  

เป็นกรรมการคนที่ 2 ครับ มีผู้รับรอง  2 คน  
1.นายบุญลือ เพ็ชรสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2.นายวีระ สินพรหม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าได้รับเลือก 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
นายบุญลือ  เพ็ชรสิงห์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม บุญลือ  เพ็ชรสิงห์  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ขอเสนอนาย นายวีระ  สินพรหม  
 เป็นกรรมการคนที่ 3  ครับ มีผู้รับรอง 2 คน  

1.นางอุดมทรัพย์ แสนรัตน์     สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 2   
2.นายวิรัตน์  เรืองค า      สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 2  

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าได้รับเลือก 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่ามีผู้เสนอชื่อครบตามจ านวน  
 คณ ะกรรมการแปรญั ตติ   จ านวน  3 คน  กระผมขอประกาศแต่ งตั้ ง

คณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

    1.นายนายวิรัตน์  เรืองค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
    2.นางอุดมทรัพย์ แสนรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 3.นายวีระ  สินพรหม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไป เป็นขั้นตอนการแปรญัตติหรือขอเสนอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ  ที่ประชุม
สภาเทศบาล จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ โดยระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติต ้องไม ่น ้อยกว่ายี ่ส ิบสี ่ชั ่วโมงนับแต่ที ่ประชุมสภาฯ มีมติร ับ



[๖] 
 

หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น และก่อนจะถึงขั้นตอนต่อไปกระผม
ขอให้มีการพักการประชุมเป็นเวลา 10 นาที 

 -------------------------------------พักการประชุม 10 นาที--------------------------------------- 
 
เลขานุการสภา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการพักการประชุม 10 นาที จึงตรวจนับสมาชิกฯ ปรากฏว่า มี

จ านวนสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 11 คน ครบองค์ประชุม จึ งขอให้ท่ าน
ประธานสภาด าเนินการประชุมต่อ 

ประธานสภาเทศบาล  ขอให้ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
 

นายวีระ  สินพรหม  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายวีระ สินพรหม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 2 ขอเสนอให้มีก าหนดระยะเวลาให้เสนอค าแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ 10  สิงหาคม  

พ.ศ. 2561   ถึงวันที่   15  สิงหาคม  2561  ในเวลาราชการ  ( 08.30 – 
16.30 น.) และคณะกรรมการจะประชุมพิจารณาในเวลา  09.00 น. ในวันที่  16  
สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลตะกุด 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอให้ลงมติเห็นด้วยกับนายวีระ สินพรหม ด้วย
การยกมือ 

มติที่ประชุม ยกมือ  10  เสียง (ประธานงดออกเสียง)  

ประธานสภาเทศบาล เป็นอันว่า เราได้ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติแล้ว ซึ่งต่อไปกระผมก็จะได้ส่ง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 ที่สภาเทศบาลฯ ได้
ลงมติให้ความเห็นชอบรับหลักการแล้ว ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาโดยละเอียด หากมีผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอค าแปร
ญัตติ ก็ให้เสนอเป็นหนังสือล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยน าเรียนถึง
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติจะได้ท าการ
ประชุมพิจารณากันในวันที่  16  สิงหาคม  2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

เลขานุการสภาเทศบาล ขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ.  2561  ในวันศุกร์ที่   24  สิงหาคม  2561  เวลา 09.00  น. ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลตะกุด แห่งนี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง อ่ืนๆ  

ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดจะน าเสนอข้อราชการอ่ืนๆ อีกหรือไม่ เชิญครับ 

นางศศิพจมาน  ทิพโรจน์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหาร 
ผอ.รร.วัดบ้านกล้วย เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉัน นางศศิพจมาน ทิพโรจน์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านคะ ดิฉันมีความยินดี
อย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลตะกุด แห่งนี้  เป็นคนสระบุรี
โดยก าเหนิด มีความดีใจที่ได้ย้ายมาท างานในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  อยากจะ 
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